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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ครั้งที ่8/2566 

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. 
ผ่านระบบ  Zoom Cloud Meeting 

 5 

ผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์บัณฑิตย์  เต็งเจริญสกุล  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต ชูคันหอม  รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษา  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิทย์ บุตรอุดม  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  กรรมการ 10 

5. รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ  รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์    กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน  ผู้ทรงคุณวุฒิที่จากอาจารย์กลุ่มผู้สอน  กรรมการ 

รายวิชาทางคลินิก     
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ  ผู้ทรงคุณวุฒิที่จากอาจารย์กลุ่มผู้สอน  กรรมการ 

รายวิชาทางปรีคลินิก     15 

8. นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม   ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจหรือติดราชการ) 
1. รองศาสตราจารย์สายใจ กองเพชร  หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์  กรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา   ผู้ทรงคุณวุฒิจากอาจารย์ประจ า   กรรมการ 
 20 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายชัยพร สร้อยค า    หัวหน้างานห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง  
 
เริ่มประชุมเวลา 13.15 น. 
 เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม  โดยให้25 

กรรมการทุกคนรายงานตัว แล้วจึงด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน 

- ไม่มี 30 
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 1.2 สรุปค่าใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 
ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายงบประมาณเงิน

รายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการ
ประชุม https://kku.world/w88jj  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 5 

 
1.3 รายรับของโรงพยาบาลสัตว์ 
  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ น าเสนอรายรับของโรงพยาบาลสัตว์ตั้งแต่ป ี2560- 

2566 ดังนี้ 
 10 

 
 
 
 
 15 

 
 
 
 
 20 

 
มต ิที่ประชุมรับทราบ 

 
1.4 ก าหนดการโครงการสัมมนา “วิเคราะห์ผลงานวิจัยและทิศทางการวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์” 

ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับก าหนดการโครงการสัมนา 25 

“วิเคราะห์ผลงานวิจัยและทิศทางการวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์” ซึ่งจะจัดในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 
13.00-16.30 น. โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษามาให้ข้อมูลเรื่อง ทิศทางการวิจัยและแห่งทุนวิจัยภายนอก
และการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การขับเคลื่อนนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอเชิญที่ประชุมเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวด้วย 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 30 

 
 
 
 

https://kku.world/w88jj
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ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 7/2566 เมื่อ 

วันที ่13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566  และครั้งพิเศษท่ี 1/2566 เม่ือวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 
       ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 13 
กรกฎาคม พ.ศ. 2566 และครั้งพิเศษที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566  โดยมีรายละเอียดตาม5 

เอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/gd3bx     https://kku.world/hkkmb   
       มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมทั้งสองครั้ง โดยไม่มีการแก้ไข 
 
 

 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 10 

 3.1 ความคืบหน้าแอพพลิเคชันและเงินบริจาค 
  ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ ได้สืบเนื่องเรื่องแอพพลิเคชันและเงินบริจาคในการจัดท า      
แอพพลิเคชัน โดยอยู่ในระหว่างประสานกับทางบริษัทผู้พัฒนาระบบในการขยายระยะเวลาปรับปรุง การบ ารุงดูแล
รักษา 
          มติ ที่ประชุมรับทราบ 15 

 

 3.2 การจัดตั้งสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา 
  ประธานให้หัวหน้างานห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้ทราบข้อมูลจาก
ในเว็บไซต์ประกาศขายที่ดินจังหวัดขอนแก่น ว่ามีเจ้าของที่ดินประกาศขายฟาร์มโค ในอ าเภอภูเวียง ห่างจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประมาณ 65 กิโลเมตร พื้นที่ประมาณ 87 ไร่ โดยในฟาร์มประกอบด้วยโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 3 20 

โรงเรือน สามารถเลี้ยงโคได้ประมาณ 200 ตัว มีระบบน ้า บ่อน ้า ระบบไฟฟ้า ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ อาคารส านักงาน ห้องพัก 
โรงจอดรถขนาดใหญ่ รั้วรอบบริเวณ โดยจะขายในราคา 23 ล้านบาท เป็นราคารวมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ภายในฟาร์ม
ทั้งหมด  
  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นพ้ืนที่ที่น่าสนใจ จึงมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายแผนและ
พัฒนานักศึกษาน าคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร เข้าส ารวจพ้ืนที่ เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดท าสถานี25 

ฟาร์มต่อไป 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
   

3.3 การขยายเวลาศึกษาต่อของอาจารยป์องรัตน์ ใจศีล 
  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ สืบเนื่องเรื่องการขยายเวลาศึกษาต่อของอาจารย์  30 

ปองรัตน์ ใจศิล จากคราวประชุมครั้งที่ผ่านมา ได้มอบให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ประสานกับอาจารย์ที่
ปรึกษาของอาจารย์ปองรัตน์  ใจศิล เพ่ือขอแผนการศึกษาในระดับปริญญาเอกและก าหนดเวลาในการส าเร็จ
การศึกษาที่แน่นอน  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/m20m1  

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลประกอบการขยายเวลาศึกษาต่อไม่มีความชัดเจน  ว่าจะ
ส าเร็จการศึกษาเมื่อใด กอปรกับอาจารย์ปองรัตน์ ใจศิล ได้ใช้เวลาในการศึกษาต่อไปแล้ว เป็นเวลา 9 ปี 11 เดือน 35 

https://kku.world/gd3bx
https://kku.world/hkkmb
https://kku.world/m20m1
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ซึ่งเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว  จึงมีมติไม่เห็นชอบในการขยายเวลาศึกษาต่อ โดยให้กลับมาปฏิบัติงานภายใน 20 
วัน นับจากวันที่สิ้นสุดการขยายเวลาศึกษาต่อในครั้งท่ีผ่านมา 

  มติ ที่ประชุมไม่เห็นชอบการขยายเวลาศึกษาต่อของอาจารย์ปองรัตน์ ใจศิล 
  

 3.4 รายงานผลการตรวจสอบภายใน 5 

  ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ สืบเนื่องให้ที่ประชุมทราบ จากท่ีกองตรวจสอบภายใน
ได้รายงานผลการตรวจสอบภายในให้ผู้บริหารคณะทราบ ในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์         
มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข จ านวน 4 ประเด็น ตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/i6i1q  
  ซึ่งในประเด็นที่เกี่ยวกับการยืมเงินทดรองจ่าย พบว่าในหลายๆ กิจกรรมไม่สามารถยืมเงินได้ 
เนื่องจากผ่านกระบวนการเบิกจ่ายตรง ซึ่งขัดกับข้อ 7 ในประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1026/2564 เรื่อง10 

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเรื่องการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้  โดย ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะได้
สอบถามไปยังหัวหน้างานงบประมาณ กองคลัง ทราบว่า  มีบางกิจกรรมที่ปรากฎในข้อ 7 ตามประกาศดังกล่าว 
มหาวิทยาลัย ได้ปรับการยืมเงินทดลองจ่าย เป็นการเบิกจ่ายตรงแล้ว เช่น การเบิกจ่ายเงินเดือน การเบิกจ่ายเงินค่า
สวัสดิการ การศึกษาบุตร การเดินทางไปราชการ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นภาระแก่บุคลากรน้อยที่สุด 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ  15 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 เสนอชื่อบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

  ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อบุคลากรดีเด่น 20 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากรที่สร้างผลงานเป็นที่ปรากฎในแวด
วงวิชาการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1589/2566 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โดยมี
ก าหนดให้เสนอชื่อได้ภายในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม 
https://kku.world/f57el  
  ทั้งนี้ ประธานขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อบุคลากรดีเด่น โดยเสนอไปยังฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ 30 25 

สิงหาคม พ.ศ. 2566  
  มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
 

 4.2 การอุทธรณ์ผลการปฏิบัติงาน  
  ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการอุทธรณ์ผลการ30 

ปฏิบัติงานของนางสมบัติ แสงพล หัวหน้างานบริหารและธุรการ ซึ่งมีคะแนนการประเมินการปฏิบัติงานในรอบปี
ประเมิน 2566 ในระดับ 91.88 ซึ่งอยู่ในระดับดีเด่น  ทั้งนี้ นางสมบัติ แสงพล ได้ขอให้ผู้บังคับบัญชาตอบเป็นลายลักษณ์
อักษรเป็นเบื้องต้น ซึ่งได้ด าเนินการแล้วตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/upes2  

ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2564 
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะในการพิจารณาผลการอุทธรณ์  ซึ่งในการนี้ ที่ประชุมเห็นว่าควร35 

https://kku.world/i6i1q%20%20โดยเฉพาะประเด็นการย
https://kku.world/f57el
https://kku.world/upes2
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ให้ผู้บังคับบัญชาไปทบทวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนางสมบัติ แสงพล และน ามาแจ้งให้ที่ประชุมทราบใน
คราวถัดไป 
  มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
 

 4.3 การปรับเวลาการให้บริการคลินิกนอกเวลา 5 

  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับเวลาการให้บริการ
คลินิกนอกเวลา โดยได้มีการส ารวจข้อมูลการใช้บริการคลินิกนอกเวลา พบว่าในวันราชการ จะมีจ านวนผู้มาใช้
บริการมาก เนื่องจากเป็นช่วงหลังเลิกจากการปฏิบัติงาน แต่ในวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีผู้ใช้บริการ
ค่อนข้างน้อย โดยมีสถิติตามเอกสารแนบท้ายการประชุม  https://kku.world/5xuz1   
เป็นผลให้โรงพยาบาลสัตว์มีรายจ่ายในการบริการคลินิกนอกเวลาเกินกว่ารายรับ เฉลี่ย 18,740.28 บาทต่อเดือน   10 

ที่ประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลสัตว์ จึงมีมติเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ให้ปรับเวลาการให้บริการคลินิก
นอกเวลา และได้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2566 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.
2566 แล้ว ดังนี้ 

1. ทดลองปรับเวลาการให้บริการในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ จากเดิม เป็น 09.00 -
17.00 น. เป็นระยะเวลา 3 เดือน จากนั้น ให้วิเคราะห์ข้อมูลรายรับรายจ่ายเปรียบเทียบกับ 15 

รูปแบบเดิม 
2. เพ่ิมจ านวนผู้ช่วยในช่วงวันและเวลาดังกล่าว เพื่อรองรับเคสที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาท าการ 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 

   
4.4 การแต่งตั้งผู้จัดการศูนย์ความเป็นเลิศและคลินิกพิเศษ 20 

ประธานให้รองคณบดีฝ้ายโรงพยาบาลสัตว้ เสนอให้ที่ประชุมการแต่งตั้งผู้จัดการผู้จัดการศูนย์ความ
เป็นเลิศและคลินิกพิเศษ โดยมีอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 6,000 บาท โดยมีภาระหน้าที่ ในการควบคุมดูแลระบบ
บริหารการจัดการโรงพยาบาลสัตว์ การเชื่อมต่อกันระหว่างเวชระเบียน อายุรกรรม ศัลยกรรม สัตว์ป่วยใน สัตว์ใหญ่ 
ห้องปฏิบัติการ ห้องยา ห้องพัสดุ และการเงิน ซึ่งขณะนี้ ระบบสามารถเชื่อมต่อได้เฉพาะระบบเวชระเบียน อายุรกรรม 
และศัลยกรรม ซ่ึงต่อไปจะขยายภาระงานไปก ากับดูแล ห้องยา บริหารสต็อกเวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ร่วมกับ25 

พัสดุโรงพยาบาลสัตว์ รวมถึงดูแลและพัฒนาการให้บริการคลินิกพิเศษเพ่ือสร้างเสริมความเป็นเลิศของโรงพยาบาล
ในอนาคต โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/oj1fi  

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าการแต่งตั้งผู้จัดการศูนย์ความเป็นเลิสและคลินิกพิเศษ อาจจะกระทบ
กับโครงสร้างของโรงพยาบาลในระยะยาว อีกท้ัง เป็นต าแหน่งที่ไม่ถาวร ซึ่งเมื่อจัดท าระบบเวชระเบียนเสร็จสิ้นแล้ว
ก็ไม่จ าเป็นต้องมีต าแหน่งนี้ จึงเห็นควรให้จัดท าเป็นค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาปกติ จ านวนไม่เกิน 6,000 บาทต่อเดือน 30 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้ด าเนินการเป็นแบบการปฏิบัติงานล่วงเวลาปกติ จ านวนไม่เกิน 6 ,000 บาท
ต่อเดือน 
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 4.5 การปรับอัตราค่าตอบแทนต าแหน่งผู้จัดการโรงแรมสัตว์เลี้ยง   
  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับอัตราค่าตอบแทน 
ต าแหน่งผู้จัดการโรงแรมสัตว์เลี้ยง เนื่องจาก เป็นกลยุทธ์ของคณะในการพัฒนาหน่วยธุรกิจสัตวแพทย์ จึงได้มีการ
วางแผนพัฒนาบริการโรงแรมสัตว์เลี้ยงให้ครบวงจรเพื่อเพ่ิมรายได้  ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการด าเนินงาน 
ในระยะเวลา 2 ปี พบว่ามีสัตว์เลี้ยงเข้ารับบริการมากข้ึน จึงได้จัดท าแผนธุรกิจ โดยมีรายละเอียดตาม5 

เอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/xbahc  
  จากแผนธุรกิจดังกล่าว ผู้จัดการโรงแรมสัตว์เลี้ยงจึงต้องปฏิบัติหน้าที่เพ่ิมข้ึน ดังนี้ 

1. จัดหาทุนส าหรับ “กองทุนสงเคราะห์สัตว์” 
2. จัดหาทุนส าหรับ “กองทุนสัตววิทยารักษ์” ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า 
3. ประสานงานกับบริษัทต่างๆ ในการของบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรม รวมถึงการ10 

ปรับปรุงพื้นท่ีการให้บริการของโรงพยาบาลสัตว์ 
4. สร้างงานกิจกรรมเพ่ือสังคมของโรงพยาบาลสัตว์ 
ในการนี้ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนต าแหน่งผู้จัดการโรงแรมสัตว์เลี้ยง

จากเดือนละ 3,000 บาท เป็น 6,000 บาท 
  มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับปรุงประกาศและเสนอคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุต่อไป 15 

 
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

5.1 รับรองเกรดวิทยานิพนธ์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2566  
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เสนอให้ที่ประชุมรับรองเกรดวิทยานิพนธ์ ของ

นายพงศธร ทัชประมุข นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 617180006-8 โดยมีหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่ต้องศึกษา20 

ทั้งหมด 48 หน่วยกิต โดยได้ลงทะเบียนจ านวน 1 หน่วยกิต และผ่านจ านวน 1 หน่วยกิต 
มติ ที่ประชุมรับรอง 
  
5.2 การลาออกจากกรรมการบรหิารหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบั์ณฑิต 
ประธานใหผู้้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ หารือทีป่ระชุมกรณีการลาออกจากกรรมการบรหิาร25 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ของรองศาสตราจารย์สายใจ กองเพชร หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ โดยได้
แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์เกตุมณี เสนาพันธ ์เป็นกรรมการบรหิารหลักสูตรแทน ซึ่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์พิสิทธิ ์สวุรรณโชต ิ
มีความเห็นว่า หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ควรเป็นกรรมการโดยต าแหน่งหรือไม่  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งว่า รองศาสตราจารย์สายใจ กองเพชร อาจมีความไม่พร้อมในบางอย่าง 
จงึขอลาออก คณะจึงได้เสนอให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์เกตุมณี เสนาพันธ์ เป็นกรรมการบริหารหลักสูตรแทน 30 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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5.3 การใช้ห้องเรยีนของนักศึกษาในการท ากิจกรรม 
ประธานใหผู้้ช่วยศาสตราจารย์อรญั จันทรล์ุน หารอืทีป่ระชุมกรณีนักศึกษาใช้หอ้งเรยีนในการท า

กิจกรรมหลังจากเวลาเรียน โดยเฉพาะห้อง 3103 และ 3104 จึงฝากให้ผู้บริหารพิจารณาถึงความเหมาะสมเรื่อง
ความปลอดภัย และการประหยัดทรัพยากรด้วย 

มติ ทีป่ระชุมรบัทราบ 5 

 
 

เลิกประชุมเวลา 16.45 น. 
 

(นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม ) 10 

    กรรมการและเลขานุการ 
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